



จากใจเลขาธิการ

สวัสดีครับ เพื่อนของสมาคมพระคริสตธรรมไทยทุกท่าน

ก่อนอื่น ผมขอถือโอกาสนี้แนะนำตัวผมเอง ผมชื่อ ประกิจ ตรีทศายุธ ได้รับเกียรติในการมารับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยเมื่อต้นปี 2022 นี้ ต่อจาก อ.เสรี หล่อกลิ่นภัย ที่ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่สมาคมฯ ในตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมาและเพิ่งได้เกษียณไป

ปีนี้สมาคมฯ จะมีอายุครบ 132 ปีซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เรียกได้ว่าครอบคลุม 3-4 ชั่วอายุคน ตลอดกว่าศตวรรษที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับใช้คริสตชนชาวไทยผ่านพันธกิจการแปล การพิมพ์ และการเผยแพร่พระคัมภีร์ ทำให้ชาวไทยมีพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาไทยอ่าน มาจนวันนี้ เราได้ก้าวผ่านยุคที่สิ่งพิมพ์เป็นใหญ่มาจนถึงยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลครองโลก สมาคมฯ ก็มีนิมิตที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อจะสามารถส่งต่อพระพรได้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ นอกเหนือจากพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มกระดาษ เราสามารถเลือกอ่านพระคัมภีร์ได้บนอุปกรณ์มือถือ ฟังพระคัมภีร์เสียง หรือชมพระคัมภีร์ภาษามือ ผู้ที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งก็สามารถใช้สื่อต่างๆ ที่สมาคมฯ ผลิตไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือ

สื่อที่ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ เรากำลังปรับปรุงโฉมหน้าของสมาคมฯ ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะจัดสัมมนาพระคัมภีร์และสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ที่จะป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพันธกิจที่สมาคมฯ ได้ทุ่มเทอุตสาหะสร้างสรรค์เพื่อเป็นพรต่อคนทุกกลุ่ม และทุกเพศทุกวัย

แม้เวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใด นิมิตของสมาคมฯ ที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์ก็ไม่เคยเปลี่ยน **TBS**



เอกลักษณ์จิว และเอกลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2022

เอกลักษณ์ คือ กิจกรรมคัดลอกพระคัมภีร์เช่นเดียวกับเอกลักษณ์ที่ทำหน้าที่นี้ในยุคพระคัมภีร์เดิม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันว่าได้ซึมซับพระวจนะอย่างลึกซึ้ง ในปีนี้ใช้พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-7 และมีผู้ส่งผลงานเกือบ 300 ชิ้น ผลการแข่งขันจะประกาศในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 ทางเว็บไซต์ www.thai.bible **TBS**




ซูเปอร์จิวเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2022

ซูเปอร์จิวเจาะโลกพระคัมภีร์เป็นกิจกรรมตอบคำถามจากพระคัมภีร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านพระวจนะ และศึกษาเรื่องราวในพระคัมภีร์ ในครั้งนี้จะเป็นการตอบคำถามจากพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 โดยจะจัดขึ้นเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบทดสอบ (Pre-test) เปิดรับลงทะเบียนและเข้าร่วมทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม 2022 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รอบการแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2022 ค่าสมัครคนละ 200 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน TBS โทร 0-2279-8341 




พระคัมภีร์ฉบับศึกษา โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ

เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่เข้าใจบริบทไทย เพื่อให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตปัจจุบัน

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระธรรมใน กลุ่มประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล ได้แก่ โยชูวา ผู้วินิจฉัย และ นางรูธ โดยพระธรรมโยชูวาบอกเล่าเรื่องราวต่อจากสมัยอพยพภายใต้การนำของ โมเสส คือการฟันฝ่าและเข้ายึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของคนอิสราเอลภายใต้การนำของโยชูวา พระธรรมผู้วินิจฉัยได้บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ภายในแผ่นดินที่ คนอิสราเอลได้เข้ายึดครองและอยู่อาศัย แต่กลับหลงลืมพระเจ้าและเสื่อมถอยลงอยู่เรื่อยไป และพระธรรมนางรูธได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจท่ามกลางสมัยผู้วินิจฉัย คือเรื่องพระคุณของพระเจ้าสำหรับคนต่างชาติที่อุทิศชีวิตจิตใจแด่พระองค์ จนได้เป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด และของพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด

นอกจากเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแล้ว ท่านจะได้พบกับ

- กรอบแนวคิดของกลุ่มพระธรรม
- เบื้องหลัง โครงร่างเนื้อหา และสาระสำคัญของพระธรรมแต่ละเล่ม
- คำอธิบายพระคัมภีร์ ซึ่งช่วยสรุปใจความและให้ข้อสังเกตที่สำคัญของแต่ละบท หรือตอน หรืออธิบายความหมายของข้อ ประโยค วลี และคำที่สำคัญ ไปจนถึง เสนอแนะการประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียน
- บทความพิเศษ ซึ่งอธิบายบางประเด็นที่สำคัญในพระธรรมนั้นๆ
- แผนที่และรูปภาพ เพื่อประกอบการศึกษา
- พื้นที่บันทึกส่วนตัว เพื่อให้ผู้อ่านจดบันทึกเพิ่มเติม

ราคาเล่มละ 350 บาท สั่งซื้อได้ที่ Line : tbsbookshop โทร. 094-493-3133 

“สำหรับท่านผู้มีภาระใจในการถวาย”

ท่านสามารถทำได้ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมพระคริสตธรรมไทย”

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี 138-0-86415-5

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่ง “หลักฐานใบโอนเงินสนับสนุนพันธกิจสมาคมฯ”

มาทาง โทรสาร 0-2616-0517, อีเมล tbs@thaibible.or.th หรือ Line : @thai.bible



ผลิตโดย **สมาคมพระคริสตธรรมไทย** 319/52-55 ถ.นิภาศิริรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2279-8341 โทรสาร 0-2616-0517 สาขาเชียงใหม่ 11/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-240-543 โทรสาร 053-240-396
เว็บไซต์ : www.thai.bible Facebook : สมาคมพระคริสตธรรมไทย Instagram : thai.bible อีเมล : tbs@thaibible.or.th